

## Hội thảo về Dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Ngày 20/12/2016, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo “Dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố.

Sau lời phát biểu khai mạc và chỉ đạo của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, trình bày quá trình soạn thảo Đề án và các nội dung chính của dự thảo các tài liệu, gồm: Tờ trình và quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Đề án, Bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo các tài liệu nói trên. Các ý kiến tập trung góp ý về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện Đề án.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao sự cố gắng của Viện KHTK trong quá trình dự thảo Đề án và các tài liệu liên quan. Tổng cục trưởng đề nghị Viện KHTK tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các địa biểu, khẩn trương hoàn thiện các tài liệu để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12/2016.

Nguồn: <http://vienthongke.com>



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

## Tổng cục Thống kê tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thống kê viên và Thống kê viên chính

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 8/12/2016, Hội đồng thi nâng ngạch lên Thống kê viên chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch lên Thống kê viên chính năm 2016 tại Trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh. Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng TCTK đã phát biểu khai mạc kỳ thi, đây là kỳ thi quan trọng và đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Mặt khác, Ông cũng yêu cầu các thành viên tham gia Hội đồng thi làm việc nghiêm túc và khách quan nhằm tổ chức một kỳ thi công bằng trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa các thí sinh. Kỳ thi nâng ngạch này chính thức được diễn ra vào ngày 15-16/12/2016 với sự tham dự của 303 công chức.

Trước đó, TCTK đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thống kê viên năm 2016 vào ngày 28-29/11/2016 tại Trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh, kỳ thi này có 353 công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.

Một số hình ảnh tại kỳ thi:



Nguồn: Đoàn Dũng, Viện KHTK

## Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016

Ngày 28/12/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo.

Năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt kết quả nhất định. Cũng trong khuôn khổ Họp báo, TCTK đã công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá của TCTK về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016. Tất cả các câu hỏi đều được Lãnh đạo TCTK và Lãnh đạo các Vụ chuyên ngành giải đáp thỏa đáng.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

### KẾT QUẢ SƠ BỘ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016

Hiện nay, Tổng cục Thống kê đã có kết quả sơ bộ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Kết quả cho thấy trong những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta tiếp tục phát triển toàn diện song còn nhiều khó khăn, thách thức (*xem chi tiết tại <http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=16177>*).

Một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố cũng đã tổ chức Lễ tổng kết công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

### Hội nghị công bố kết quả Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015

Sáng 16/12/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị Công bố kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu khai mạc và đồng chủ trì Hội nghị.



Toàn cảnh Hội nghị

Đây là cuộc điều tra di cư nội địa quốc gia lần thứ hai, sau cuộc điều tra đầu tiên vào năm 2004 do Tổng cục Thống kê thực hiện. Kết quả của cuộc điều tra này cung cấp bằng chứng giúp hiểu hơn về tác động tích cực và thách thức của di cư nội địa ở Việt Nam. Từ đó xác định những thay đổi cần thiết trong chính sách và thực tế giúp người di cư có thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt là những người di cư nghèo và dễ bị tổn thương, để xã hội đều được hưởng lợi từ quá trình di cư vì lý do kinh tế và tự nguyện.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

## Hội nghị tập huấn Phương pháp phân tích nghèo đa chiều

Ngày 21/11/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tổ chức Hội nghị tập huấn về phương pháp phân tích nghèo đa chiều. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Phó Giám đốc Dự án Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam (00068992) phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 21-25/11/2016 với sự tham dự của 35 học viên đến từ TCTK; một số bộ, ngành có liên quan và tổ chức quốc tế. Giảng viên lớp học là ông Richard Marshall, chuyên gia UNDP và bà Lộ Thị Đức, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường - TCTK.

Hội nghị này nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng, phương pháp về phân tích nghèo đa chiều, đây cũng là một trong những vấn đề mới và khó ở Việt Nam.



Ông Nguyễn Văn Đoàn trao chứng chỉ cho các học viên tham dự Hội nghị tập huấn

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

## Viện Khoa học Thống kê tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc Đề án Hội nhập thống kê ASEAN 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch bổ sung đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 2016 để thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thống kê, sáng ngày 19/12/2016, Viện Khoa học Thống kê tổ chức khai giảng 02 lớp học thuộc nội dung triển khai Đề án này: lớp Quản lý chất lượng Thống kê (tổ chức từ ngày 19-23/12/2016) và lớp Kỹ năng thu thập thông tin thống kê (tổ chức từ ngày 26 đến 30 tháng 12 năm 2016). Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã đến dự và khai mạc hai lớp học.

Giảng viên của hai lớp học là Giáo sư Bongho Choi - nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Thống kê, Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc. Các học viên là các công chức, viên chức có nhiều năm kinh nghiệm tại các đơn vị của Cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê và một số Cục Thống kê khu vực phía Bắc. Hai lớp học được tổ chức với kỳ vọng sẽ bồi dưỡng những cán bộ thống kê đi đầu trong việc xây dựng và triển khai đánh giá chất lượng thống kê và đào tạo kỹ năng thu thập thông tin tại Việt Nam.



Lãnh đạo Viện KHTK, giảng viên Bongho Choi chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên



Giờ thảo luận nhóm của các học viên

Nguồn: <http://vienthongke.vn>